

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง
อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ต่อมาได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Mathematics จาก University of Illinois Urbana-Champaign

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีพ.ศ. 2556 และสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต โดยมุ่งเน้นความเคารพ ความยุติธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง จัด โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีให้แก่ นักศึกษาวิทยาศาสตร์เชิง คำนวณชั้นปีที่หนึ่ง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในระดับ fellow นำความรู้ความสามารถด้านการ เป็นครูมาช่วยฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตาม กรอบมาตรฐานระดับสากล (Pre-UKPSF) ทั้งยังช่วยให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยด้านการเขียนขอรับ รองมาตรฐานคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง ได้ พุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งยังพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทางการสอน ความเคารพต่อนักศึกษาซึ่ง แสดงผ่านความตรงต่อเวลา การปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้แก่นักศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ มีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง ถือเป็น แบบอย่างที่ควรค่าแก่การยกย่อง จึงสมควรได้รับการเชิดชูเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป